

## 'กสทช.'จัดเวทีรับฟังความเห็น แผนแม่บทโทรคมนาคมฉบับ3

เมื่อวันที่ 23 เมษายน ที่โรงแรมมารี นายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2567-2571) ที่สำนักงาน กสทช.จัดทำขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนากิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า โดยมีวิสัยทัศน์ "อุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยก้าวหน้า ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์บริการโทรคมนาคมในยุคดิจิทัลได้อย่างทั่วถึง เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน"

นายสมภพกล่าวว่า ร่างแผนแม่บทดังกล่าวมียุทธศาสตร์ในการพัฒนา 5 ด้าน ตอบสนองความท้าทายและใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆ ในการพัฒนากิจการโทรคมนาคม ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในกิจการโทรคมนาคม เช่น เทคโนโลยี 5G เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียม Wi-Fi 7, Internet Of Thing (IoT), AI และ Cloud รวมถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบนิเวศที่ส่งเสริมการแข่งขันของผู้ประกอบการกิจการทุกระดับ ลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมการ

เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการโทรคมนาคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงกลุ่มเปราะบาง การจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลให้เพียงพอรองรับบริบทการพัฒนาของประเทศ ตลอดจนคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยในการใช้บริการโทรคมนาคม

นายสมภพกล่าวว่า การพัฒนากิจการโทรคมนาคมตามแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม จะสำเร็จได้ด้วยดี ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อคว้าโอกาสในการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิด Digital Transformation ในภาคส่วนต่างๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน สำนักงาน กสทช.จะนำข้อคิดเห็นมาประกอบการปรับปรุงร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 3 ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยมีการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการเคลื่อนที่สากลรวม 6 ย่านความถี่ ทำให้ประเทศไทยมีบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ 3G 4G และ 5G มีการจัดสรรคลื่นความถี่และนำส่งรายได้รวมเข้ารัฐเพื่อนำไปใช้ประโยชน์สำหรับพัฒนาประเทศแล้ว 525,064.17 ล้านบาท

# ประมวลคลื่นปลายปี กสทช. พร้อมยึดหยุ่น

#กสทช. #ทับทูน - กสทช.จัดทำแผนแม่บทคลื่นความถี่ ห่วงเอกชนวางแผนการเงิน-แผนธุรกิจได้ทันเตรียมตั้ง 3 คลื่น NT ประมวลปลายปี พร้อมออกคลื่นความถี่ใหม่พร้อมเปิดรับฟังเอกชนก่อนกำหนดเงื่อนไข ด้านนักวิเคราะห์แนะจับตาประมวลแยกหรือรวม แต่เชื่อเอกชนความถี่ที่ต้องการอยู่แล้ว ชู ADVANC เด่น เนอะ "ซ้อ" TRUE รายได้ฟื้น →→→ อ่านหน้า 2

## ➔ ประมวลคลื่น (ต่อจากหน้า 1)

รศ.ดร.สมภพ ภูริวิทย์พงศ์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า กสทช.อยู่ระหว่างจัดทำแผนแม่บท (Roadmap) การบริหารจัดการคลื่นความถี่ของประเทศไทยในระยะ 2-5 ปี (2567-2571) มุ่งเน้นเตรียมความพร้อมในการจัดสรรคลื่นความถี่ล่วงหน้าก่อนคลื่นความถี่ดังกล่าวจะหมดอายุ เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมรับทราบ และสามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ในเดือนสิงหาคม 2568 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จะต้องส่งคลื่นความถี่ 3 คลื่น ประกอบด้วย 1.คลื่นความถี่ 850 เมกะเฮิรตซ์ (MHz), 2 คลื่นความถี่ 2100 เมกะเฮิรตซ์ และ 3. คลื่นความถี่ 2300 เมกะเฮิรตซ์ กลับมาให้ กสทช.จัดสรรใหม่ ขณะเดียวกัน กสทช.ก็มีแผนที่จะจัดสรรคลื่นความถี่ 3500 เมกะเฮิรตซ์ ในเบื้องต้นจึง

เตรียมที่จะนำคลื่นความถี่ทั้ง 4 คลื่นมาเปิดประมูล โดยมีแผนที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) และจัดให้มีการประมูลภายในไตรมาส 4/2567 หรือ ไตรมาส 1/2568

"คลื่นความถี่ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญของโอเปอเรเตอร์รายราย ดังนั้นการจัดหาคลื่นความถี่เข้ารองรับการให้บริการจึงเป็นต้นทุนที่สำคัญ การที่ กสทช. มี Roadmap ที่ชัดเจนทั้งวิธีการประเมินมูลค่าความถี่ การกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่ชัดเจนจะช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม โดยเฉพาะภาคเอกชนที่ต้องการคลื่นความถี่ สามารถวางแผนล่วงหน้าได้ทั้งแผนการเงิน แผนการดำเนินงาน ฯลฯ ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ส่วนคลื่นความถี่ทั้ง 4 คลื่นนี้ กสทช.จะเปิดรับฟังความคิดเห็น ซึ่งภาคเอกชนก็จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า ต้องการให้ กสทช. ผ่อนผันเกณฑ์ด้านใดบ้าง ซึ่ง กสทช. ก็จะนำไปพิจารณาประกอบการจัดประมูลคลื่นความถี่ดังกล่าว ก่อนที่จะถึงกำหนดสิ้นสุดอายุการใช้งานคลื่น เพื่อลดผลกระทบต่อการใช้งานของประชาชนให้น้อยที่สุด"

### ● ประมวลคือความเสี่ยง

นายพิสุทธิธ งามวิจิตรวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การประมวลคลื่นความถี่ ถือเป็น "ความเสี่ยง" ของอุตสาหกรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของโอเปอเรเตอร์ (Operator) ผู้ให้บริการโครงข่าย

สำหรับคลื่นความถี่ทั้ง 4 คลื่นที่ กสทช. เตรียมรับมอบจาก NT เพื่อนำมาจัดสรรใหม่นั้น ปัจจุบัน NT ได้นำมาให้บริการร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนทั้ง ADVANC ที่ใช้คลื่นความถี่ 2100 เมกะเฮิรตซ์อยู่ ส่วนคลื่นความถี่ 2300 เมกะเฮิรตซ์นั้นได้แบ่งให้บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE เข้าใช้

### ● จับตาแยกหรือรวม

ในเบื้องต้น จึงคาดการณ์ว่า การจัดการประมวลคลื่นความถี่ของ กสทช.ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะส่งผลกระทบต่อแผนการบริหารจัดการต้นทุนการดำเนินงาน และแผนการบริหารจัดการคลื่นความถี่เพื่อต่อกลยุทธ์การดำเนินงานในกรอบจำกัด เนื่องจากผู้ประกอบการแต่ละราย ต่างมีคลื่นความถี่ที่ต้องการนำมาพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจในแนวทางของตนเอง ดังนั้นจึงต้องจับตาดูแนวทางการประมวลคลื่นความถี่ของ กสทช. ว่าจะนำคลื่นความถี่ทั้ง 4 คลื่นมาประมวลรวมกันเพียง 1 ครั้ง หรือมีการจัดสรรการประมูลในแนวทางใด เพื่อประเมินผลกระทบต่อต้นทุนการประมวลคลื่นความถี่ของภาคเอกชน

"หากแยกประมวลเป็นรายคลื่นความถี่ ไม่ว่าจะได้นำมาจัดประมูลเพียงครั้งเดียว และแยกเป็น 1 คลื่น ภาคเอกชนก็จะสามารถกำหนดต้นทุนที่แต่ละค่ายสามารถบริหารจัดการได้ในกรอบที่เหมาะสมมากขึ้น แต่หากจัดประมูลเพียงครั้งเดียวแต่นำคลื่นมารูปรวมกันเป็น 2 ชุดขึ้นไป เอกชนก็ต้องประเมินระดับราคาให้ดี ว่าคลื่นความถี่ที่ต้องการ มีความสำคัญต่อการให้บริการลูกค้ามาก-น้อยเพียงใด สามารถใช้คลื่นความถี่ที่มีในเมืองมาปรับใช้แทนได้หรือไม่"

### ● ชู ADVANC เด่น

เบื้องต้นยังคงมุมมอง "บวก" ต่อกลุ่ม ICT จากบรรยากาศการแข่งขันทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่มุ่งเน้นการแข่งขันด้านราคาเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า ไปสู่การมุ่งรักษาฐานลูกค้า และสร้างรายได้เพิ่มจากการให้บริการเสริมต่างๆ โดย ADVANC มีกำหนดรายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2567 ในวันที่ 30 เมษายนนี้ เบื้องต้นคาดกำไรสุทธิที่ 7.37 พันล้านบาท มี Up Side จากประมาณการตามปัจจัยพื้นฐานที่ 248.93 บาท สำหรับ TRUE ซึ่งมีกำหนดรายงานงบการเงินไตรมาส 1/2567 ในวันที่ 3 พฤษภาคม ยังมีผลขาดทุนสุทธิที่ 1.29 พันล้านบาทลดลงทั้งเมื่อเทียบ YoY และ QoQ ช่วยต่อยอดถึงการฟื้นตัวของกำไรสุทธิในอนาคตันาคต จึงแนะนำ "ซ้อ" ราคาเหมาะสม 9.28 บาท 📈



## 'กสทช.' คุมเข้มเสามือถือช่ายแดน

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 23 เม.ย. ศาสตราจารย์คลินิก สรณ บุญไชยพยักขันธ์ ประธาน กสทช., พล.ต.อ.ดร.ฉัตรพร เพราะสุนทร กสทช.ด้านกฎหมาย และประธานอนุกรรมการ บูรณาการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีฯ, พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ผบก.ภ.จ.จันทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานกสทช.และตำรวจ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการ ปรับเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือของผู้ให้บริการบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชา ที่ บ้านแหลม อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เพื่อกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ อาจส่งสัญญาณล้ำข้ามพรมแดนไทย สกัดการเชื่อมโยงสัญญาณของกลุ่มอาชญากรรมทาง เทคโนโลยี ที่แฝงตัวตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมตรวจสอบมาตรการลง ทะเบียนเปิดใช้ซิมของผู้จำหน่ายซิมการ์ดรายย่อย ให้มีความเข้มงวดรัดกุม เป็นไปตาม ประกาศของกสทช. ป้องกันการลักลอบเปิดใช้งานซิมผีและบัญชีม้า เอื้อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ การลงพื้นที่ของกสทช.ครั้งนี้เพื่อตรวจติดตามการปรับเสาสัญญาณมือถือของผู้ให้ บริการต่อเนื่องจากการลงพื้นที่คราวก่อน ที่ผ่านมา กสทช.กำชับให้กสทช.ส่วนภูมิภาค ใช้ผู้เชี่ยวชาญของกสทช.และเครื่องมือเทคนิค สุ่มตรวจสัญญาณมือถือของผู้ให้บริการ โดยเน้นหนักในพื้นที่ชายแดน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่กำชับให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ขณะนี้กสทช.กำลังเร่งออกมาตรการเกี่ยวกับการตั้งเสาส่ง สัญญาณ โทรศัพท์เคลื่อนที่บริเวณแนวชายแดนเพื่อจัดระเบียบให้การประกอบกิจการ โทรคมนาคมรัดกุม ป้องกันมิให้มีการนำสัญญาณโทรศัพท์จากผู้ให้บริการของไทยเอื้อ ต่อกลุ่มมิจฉาชีพตามตะเข็บชายแดนประเทศเพื่อนบ้านได้ นอกจากนี้ กสทช.ยังออก มาตรการการยืนยันตนผู้ถือซิมตั้งแต่ 6-100 ซิม และ 101 ซิมขึ้นไป เพื่อให้สอดคล้อง กับพ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

## ข่าวสั้น ทันโลก

**ตรวจสอบเสาสัญญาณ :** เมื่อวันที่ 23 เม.ย. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร กสทช. ด้านกฎหมายและประธานอนุกรรมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีฯ พล.ต.ต. ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ผบก.ภ.จ.จันทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. และตำรวจ ลงพื้นที่ติดตามการปรับเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือของผู้ให้บริการตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ ต.บ้านแหลม อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เพื่อกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่อาจส่งสัญญาณล้ำข้ามพรมแดนไทย สกัดการเชื่อมโยงสัญญาณของกลุ่มอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่แฝงตัวตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมตรวจสอบการลงทะเบียนเปิดใช้ซิมของผู้จำหน่ายซิมการค้ารายย่อยให้มีความเข้มงวดรัดกุมเป็นไปตามประกาศของ กสทช. ป้องกันการลักลอบเปิดใช้งานซิมผีและบัญชีม้าเอื้อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่นายกฯกำชับให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยี.

# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 80,000  
Ad Rate: 1,288

Section: First Section/บริษัทจดทะเบียนด้านสาธารณูปโภค

วันที่: พุธ 24 เมษายน 2567

ปีที่: 30

ฉบับที่: 7411

หน้า: 1(บนขวา), 10

Col.Inch: 34.55

Ad Value: 44,500.40

PRValue (x3): 133,501.20

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: จับตาประชุมบอร์ดกสทช. ส่อเลื่อนถวาระ'ทรู'



## จับตาประชุมบอร์ดกสทช. ส่อเลื่อนถวาระ'ทรู'

ประชุมบอร์ดกสทช.วันนี้ ระทึก! นัดโหวต "พิรงรอง" งดออกเสียง วาระเกี่ยวข้องกับ ทรูทั้งหมด หลังบริษัทสื่อสารรายใหญ่ยื่น หนังสือคัดค้านการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจาก ศาลรับฟ้องกรณีพิพาทไว้แล้ว อาจเข้าข่าย เป็นคู่กรณีตามมาตรา 16 ป.วิ ปกครอง แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิด เผยว่าในการประชุมบอร์ดวันนี้ (24 เม.ย.) นอกสถานที่ จังหวัดจันทบุรี คาดว่าก่อน การพิจารณาวาระต่าง ๆ บอร์ดจะมีการโหวต ว่า ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.พิรงรอง รามสูต จะสามารถออกเสียงในวาระที่ เกี่ยวข้องกับ TRUE ได้หรือไม่ เพราะอาจ ถือเป็นคู่กรณีตามมาตรา 16 ป.วิ ปกครอง หลังบริษัทสื่อสารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งได้ทำ หนังสือคัดค้านการทำหน้าที่ดังกล่าว

ภายหลังศาลอาญาคดีทุจริตและ

ประพตติมิชอบกลาง ประทับรับฟ้องคดี ระหว่าง บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ในเครือ TRUE ยื่นฟ้อง ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.พิรงรอง รามสูต กรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้าน กิจการโทรทัศน์ ไว้พิจารณาแล้ว

สำหรับวาระที่เกี่ยวข้องกับทรู ที่ค้าง พิจารณา ที่จะประชุมวันนี้ ได้แก่ การพิจารณา วาระที่บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด และบริษัท โทรคมนาคม- แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) มีการกระทำที่น่า จะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่น่าจะเป็นการเอา เปรียบผู้บริโภค ในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณา อันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ พ.ศ.

2558 เป็นต้น อย่างไรก็ตาม อาจต้องเลื่อน พิจารณาไปก่อน หากบอร์ดตกลงกันไม่ได้ ก่อนหน้านั้น น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภคร กล่าวว่าการฟ้องคดีเพื่อที่จะไม่ให้อาจารย์พิรงรอง ได้มีโอกาสทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทรูหรือไม่ เพราะ (การถูกฟ้องโดยบริษัท ทรู โอดี อาจเป็นการนำเอาไปอ้างไม่ให้ พิศรอง เข้าร่วมประชุมในวาระที่มีการนำกรณีที่เกี่ยวข้องกับบริษัททรูเข้าพิจารณาซึ่งอาจอ้าง ได้ว่า พิศรองเป็นคู่กรณีในศาล)

ด้าน น.ส. สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการนโยบายและประธานอนุกรรมการ ด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยี สารสนเทศ สภาผู้บริโภคร กล่าวว่าเป็น ความผิดปกติว่าทำไมมาฟ้องที่ศาลอาญาคดี ทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง และเจาะจง กรรมการบางท่านแล้วทำไมไม่ไปตามขั้นตอน มันมีขั้นตอนให้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้น ก็อดคิดไม่ได้ว่ามีประเด็นอะไรหรือเปล่า ต่อกรรมการ ต่ออาจารย์พิรงรอง ซึ่งทำให้ รู้สึกว่า บรรยากาศในการทำงานของ กสทช. ในตอนนี้ก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้ว ถ้าเอกชน ฟ้องการทำงานของกรรมการที่ตั้งใจทำงานก็ จะทำให้ความศรัทธาเชื่อมั่นต่อ กสทช.ใน ภาพรวมกระทบด้วย ■